

Doanh nghiệp hai lòng



Trong buổi gặp mặt doanh nghiệp Đà Nẵng đầu Xuân Đinh Dậu 2017, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã rất hào khi nói về cách có hiệu quả rõ rệt của thành phố này những năm qua: “Đà Nẵng những năm liên tiếp đầu tiên của PCI đã phản ánh số lần mạnh mẽ của công nghiệp doanh nghiệp. Đó chính là tấm gương pha trộn rõ ràng nhất cho sự hài lòng của công nghiệp doanh nghiệp trên phạm vi cả nước về vai trò của chính quyền thành phố trong việc hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp làm ăn.”

Thành phố luôn lấy thước đo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và du khách làm phương châm hành động, luôn coi “sự thành công của doanh nghiệp là sự thành công của các công ty đầu tiên, chính quyền và nhân dân thành phố.”

Đầu tiên ông Nguyễn Xuân Anh nói về các công minh bằng số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Đà Nẵng năm 2016 đạt con số kỷ lục 4.000 (cao nhất từ trước đến nay). Năm 2016, cũng là năm ghi nhận Đà Nẵng đạt được những kết quả đáng khích lệ: Thu ngân sách gần 20.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa là 15.600 tỷ đồng, cao nhất khu vực miền Trung-Tây Nguyên, riêng công nghiệp doanh nghiệp đóng góp 9.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Anh, dù đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều, nhưng vì lý do chủ quan, khách quan, phần nào đó, những quy tắc sách của lãnh đạo thành phố chưa chắc đã đã khiến tất cả các doanh nghiệp hài lòng. Vì vậy, ông Xuân Anh mong muốn được sự đóng góp, kiến nghị từ phía doanh nghiệp để cùng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, cải thiện môi trường đầu tư.

Có lẽ không có văn bản, chủ tịch nào hiệu quả bằng đem sự chân tình ra để đón nhận lời sự chân tình. Vì vậy, những chân tình đó của người lãnh đạo cao nhất TP Đà Nẵng đã được công nghiệp doanh nghiệp sự chia sẻ bằng những kiến nghị, quy tắc tâm.

Ông Nguyễn Thanh Phúc - Phó tổng giám đốc công ty TNHH nhà máy bia HenniKen Việt Nam tại Đà Nẵng cho rằng, những năm qua, môi trường đầu tư của Đà Nẵng đã thông thoáng, cải thiện rõ rệt. Các thủ tục hành chính được cải thiện quy tắc nhanh gọn; cán bộ, công chức tận tâm và đức tính là quy tắc tâm của lãnh đạo thành phố trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh

nghiệp đã tạo niềm tin, sự an tâm cho doanh nghiệp làm ăn.

Tuy nhiên, ông Phúc cũng kiến nghị, thời gian tới, doanh nghiệp cần được xem là đối tác của thành phố. Tạo ra sự khác biệt của chính quyền trên tinh thần hành xử với doanh nghiệp là nói nhiều hơn làm.

Vừa phiên mình, ông Đặng Minh Trường, Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group cho rằng: “Thông qua những cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp và thành phố thời gian qua; sự lắng nghe, chăm sóc và quy hoạch quy hoạch đất đai đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Qua đó, tạo niềm tin và giúp doanh nghiệp được hành cùng thành phố đi lên”.

“Không phải PCI cao là tất cả đều tốt”

Ông Võ Duy Khánh, Chủ tịch Hội đồng điều hành phố và mạng lưới kinh doanh thành phố Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng tiếp tục được chọn là PCI cho thấy quy hoạch tâm của chính quyền trong nỗ lực cải thiện chất lượng năng lực cạnh tranh: đây là một biện pháp đánh giá khá chính xác về việc điều hành nền kinh tế của địa phương. Trong các nền kinh tế trên thế giới, theo thang điểm, 10 chất lượng thì có 4 chất lượng Đà Nẵng đã tiếp trung phát triển vượt trội đó là chi phí gia nhập thị trường, tính minh bạch của các chính sách, sự năng động và tiên phong của lãnh đạo và chất lượng đào tạo lao động của Đà Nẵng. Đó là 4 chất lượng mà trong những năm Đà Nẵng đã duy trì được.

